



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๒ ให้นำรายงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชยกฤต ยินดีสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

- สำนักงาน/สัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสวัสดิการและสังคม
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- กิจการประปา



ที่ ตพ ๐๐๕๔.๑ นม/ ๒๕๕

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
๒๕๘ ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัววง

กองคลัง 65

รับที่

วันที่ 24 มี.ค. 65

เวลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

- อ้างถึง ๑. หนังสือเทศบาลตำบลหนองบัววง ที่ นม ๕๘๐๐๒/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๒. หนังสือเทศบาลตำบลหนองบัววง ที่ นม ๕๘๐๐๒/๗๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ
เทศบาลตำบลหนองบัววง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลหนองบัววง ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองบัววง เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบรายงาน
การเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองบัววง เสร็จแล้ว รายละเอียดตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- สดว.จ.นครราชสีมา แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ให้ท่านมีสำเนาวันที่ 30 กันยายน 2565
- รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรารัตน์ ชาญยุทธ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๑ ก.พ. ๖๕ เวลา ๙:๑๑ (Trusted TSA) Personal and Central PKI-LN

Signature Code : FYh8D-4Wgka-9Vdj8-WAgGD

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๑๐๔๗ ต่อ ๒๑๑,๒๑๒

โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๒๓๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_nma@oag.go.th

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง
เพื่อโปรดทราบ

(นางบัวขุม ท้าพิมาย)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัววง

ชอบ ดำเนินการตามเส

ปฏิเสธ ไม่อนุมัติ

นายชยกฤต ยินดีสุข
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลหนองบัววง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลหนองบัววง ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลหนองบัววง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีความจำเป็นต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวจิรารัตน์ ชาญยุทธ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

(นางสาวพิมพ์ภา สุวัฒน์นะพันธ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	ปี 2564
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	15,455,470.06
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	189,564.35
เงินลงทุนระยะสั้น	8	3,127,108.56
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9	551,040.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	10,315.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		19,333,498.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	11	6,650,117.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12	27,549,303.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	13	3,682,888.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		37,882,309.22
รวมสินทรัพย์		57,215,808.01

๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้

.....
 (นางสาวนันทน์ลิน ประกอบผล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นางบัวชุม ท้าพิมาย)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัววง

.....
 (นายชยกฤต ยินดีสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	ปี 2564
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	14	322,444.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15	165,782.94
รายได้รับล่วงหน้า	16	1,040.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	17	224,493.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>713,760.87</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ระยะยาว	18	10,730,111.18
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	19	665,820.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	404,108.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>11,800,039.51</u>
รวมหนี้สิน		<u>12,513,800.38</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		32,887,078.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,678,834.84
รายได้สะสม		5,136,094.78
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>44,702,007.63</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>57,215,808.01</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้

.....
(นางสาวนันท์นลิน ประกอบผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางบัวชุม ท่าพิมาย)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัววง

.....
(นายชยกฤต ยินดีสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	หมายเหตุ	ปี 2564
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	22	1,350,117.64
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	23	22,050,039.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	24	21,432,420.88
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	25	2,331,709.09
รวมรายได้		47,164,287.39
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26	18,390,749.26
ค่าตอบแทน	27	350,637.00
ค่าใช้จ่ายสอย	28	5,213,579.21
ค่าวัสดุ	29	3,358,990.89
ค่าสาธารณูปโภค	30	570,814.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31	2,941,327.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	32	11,207,573.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	33	301,388.99
รวมค่าใช้จ่าย		42,335,060.31
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		4,829,227.08
ต้นทุนทางการเงิน	34	268,252.78
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		4,560,974.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้

.....
 (นางสาวนันทน์ลิ้น ประกอบผล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นางบัวชุม ท้าพิมาย)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัววง

.....
 (นายชยกฤต ยินดีสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

เทศบาลตำบลหนองบัววง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	ทุนดำเนินการ	กำไร/ขาดทุนสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	20,198,846.84	7,430,081.81	-	-	-	27,628,928.65
การปรับปรุงส่วนของทุน	-	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	6,857,708.31	294,548.91	5,074,066.67	-	-	12,226,323.89
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	27,056,555.15	7,724,630.72	5,074,066.67	-	-	39,855,252.54
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564	30,032.79	-	-	-	-	30,032.79
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	-	(1,759,000.00)	-	-	-	(1,759,000.00)
การจ่ายจากส่วนของทุน	1,976,385.80	38,362.20	-	-	-	2,014,748.00
ปรับปรุงระหว่างปี	3,824,104.27	674,841.92	62,028.11	-	-	4,560,974.30
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	32,887,078.01	6,678,834.84	5,136,094.78	-	-	44,702,007.63
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564						

๓

๑๕๒

๒

(นางสาวนันทนลิน ประกอบผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบัวชมพู ทาทิมาย)
รองปลัด รก.เทศบาลตำบลหนองบัววง

(นายชยภฤต ยินดีสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

เทศบาลตำบลหนองบัววง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลหนองบัววง มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลหนองบัววง เดิมเป็น สุขาภิบาลหนองบัววง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหนองบัววง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอน 167 หน้า 3853 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2526 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 พร้อมสุขาภิบาลทั่วประเทศ จำนวน 981 แห่ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลหนองบัววง...ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 49,730,000.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 49,730,000.00 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 20,224,935.-00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 10,681,900.- บาท งบลงทุน จำนวน 5,781,600.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,735,000.00 บาท และงบกลาง จำนวน 11,306,565.00 บาท

เทศบาลตำบลหนองบัววง มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัววง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง หมู่ที่ 1 ตำบลขุขันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง บ้านหนองไปร้ง หมู่ที่ 3 ตำบลขุขันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 ตำบลไหล ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

รายงานการเงินนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองบัววง ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์การบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองบัววง ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ฝั่งบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้เทศบาลตำบลหนองบัววง ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	19,986,000.00	(19,986,000.00)	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	-	18,036,406.56	18,036,406.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	-	3,227,595.73	3,227,595.73
หนี้สิน			
รายการค้างจ่าย	678,200.00	(678,200.00)	-
รายได้รอการรับรู้	-	404,108.33	404,108.33
ส่วนของทุน			
เงินสะสม	20,198,846.84	1,450,363.96	21,649,210.08
ทุนสำรองเงินสะสม	7,430,008.18	101,730.00	7,531,811.81

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์	-	5,600,163.26	5,600,163.26
หนี้สิน	-	-	-
เงินสะสม	-	5,407,344.35	5,407,344.35
ทุนสำรองเงินสะสม	-	192,818.91	192,818.91

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์	-	5,074,066.67	5,074,066.67
ส่วนของทุน			
รายได้สะสม	-	5,074,066.67	5,074,066.67

***สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

๒

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้กับรายการที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประเด็นสำคัญที่ควรกล่าวไว้ใน การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี คือ เกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าในงบการเงิน การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ปฏิบัติกับรายการที่สำคัญเป็นเรื่องจำเป็น เพราะนโยบายการบัญชีมีผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้ของคู่ประกอบต่าง ๆ ของงบการเงิน และการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบการเงิน แม้ว่านโยบายการบัญชีส่วนใหญ่ในภาครัฐ ถูกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน โดยไม่ได้ให้ทางเลือกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ตามดุลยพินิจของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐให้ทางเลือก สำหรับการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้ การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้ จึงยังมีความสำคัญมาก

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก โดยเทศบาลตำบลหนองบัววงจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด ในจำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ รายได้ค้างรับ ค่าเผื่อนี้สงสัยสูญญ เทศบาลตำบลหนองบัววง ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยสูญญ ตามจำนวนเงินที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ภาษี บ้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน เพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

5.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประจำ โดยเทศบาลตำบลหนองบัววง ฝากไว้กับสถาบันการเงินธนาคารรัฐ โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงคลัง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิม ไม่คงทนถาวร มีอายุการใช้งานสั้น ตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่งมีไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติของเทศบาลตำบลหนองบัววง โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายจะรับรู้ตามมูลค่าราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยเทศบาลตำบลหนองบัววงจะรับรู้ตามราคาทุน

5.6 เงินลงทุนระยะยาว

มีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หมายถึง จำนวนเงินที่เทศบาลเทศบาลตำบลหนองบัววงส่งเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งมีระยะเวลาในการให้ประโยชน์แก่เทศบาลหนองบัววงมากกว่า 1 ปี

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ โดยเทศบาลตำบลหนองบัวจะรับรู้ตามรายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นรายการที่มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากหากต่างกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยประมาณ ดังนี้

ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลหนองบัว

อาคารถาวร	
- อาคาร คสล.	25 ปี
- อาคาร คสล. - ไม้/ไม้	10 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	10 ปี
(ทั้งนี้ ให้ออกจากวัตถุประสงค์ที่สร้างสำหรับใช้งานในระยะเวลาอันจำกัด และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุประเภทไม้คงทนถาวร เช่น ไม้เนื้ออ่อน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่รื้อถอนได้ง่าย)	
สิ่งปลูกสร้าง	
- ไม้ คสล. หรือ โครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	20 ปี
- ไม้ วัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	10 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะและขนส่ง	10 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 ปี
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	20 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	
- เครื่องมือและอุปกรณ์	4 ปี
- เครื่องจักรกล	5 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	
- เครื่องมือและอุปกรณ์	2 ปี
- เครื่องจักรกล	5 ปี

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
- เครื่องมือและอุปกรณ์	2 ปี
- เครื่องจักรกล	5 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	5 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	10 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	2 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	2 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	2 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	10 ปี
ครุภัณฑ์สนาม	2 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานคือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยประมาณ ดังนี้

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

- ถนนคอนกรีต	10 ปี
- ถนนลาดยาง	5 ปี
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	25 ปี
- เขื่อนดิน	25 ปี
- เขื่อนปูน	80 ปี
- อ่างเก็บน้ำ	50 ปี
- รางระบายน้ำ	5 ปี
- ถนนหินคลุก	3 ปี
- ทางน้ำล้น	10 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2 ปี

5.9 เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวนเงินที่เทศบาลตำบลหนองบัววงเป็นหนี้แก่หน่วยงาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง

5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย และใบสำคัญค้างจ่ายอื่น โดยเทศบาลตำบลหนองบัววงจะรับรู้ตามหนี้สิน

5.11 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า ประกอบด้วย รายได้ค่าภาษีป้าย ซึ่งเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่โดยเทศบาลตำบลหนองบัววงจะรับรู้ตามหนี้สิน

5.12 เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะสั้น

เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะสั้นประกอบด้วย เงินประกันสัญญา ซึ่งเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่โดยเทศบาลตำบลหนองบัววงจะรับรู้ตามหนี้สิน

5.13 เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล -ระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่เทศบาลหนองบัววงกู้ยืมจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเป็นเงินบาท ซึ่งจะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

5.14 เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะยาว

เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะยาว เป็นเงินที่เทศบาลตำบลหนองบัววงได้รับฝากไว้จากผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือจะต้องจ่ายให้บุคคลที่ 3 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการรับฝากเงินดังกล่าว ไม่สามารถใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบลหนองบัววงเองได้ ซึ่งโดยปกติจะจ่ายคืนให้ผู้ฝากในเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

5.15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว คือ จำนวนเงินที่เทศบาลตำบลหนองบัววงได้รับแล้วแต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือรับบริจาคที่มีข้อจำกัดในการใช้ เช่น การได้รับความช่วยเหลือในรูปของสินทรัพย์และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต

5.16 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเองประกอบไปด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมอื่น ค่าปรับผิดสัญญา ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยเงินลงทุน รายได้จากประปา และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เทศบาลตำบลหนองบัววง จะรับรู้ตามกระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

5.17 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ประกอบไปด้วย ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล เทศบาลตำบลหนองบัววง จะรับรู้ตามกระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

5.18 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ประกอบไปด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลกำหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลหนองบัววง จะรับรู้ตามกระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

5.19 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด ประกอบไปด้วย รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน สำหรับกิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัววง รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง 3 แห่ง

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย:บาท)
เงินฝากสถาบันการเงิน	15,455,470.06
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>15,455,470.06</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(หน่วย:บาท)
รายได้ค้างรับ	75,889.65
รวม	<u>75,889.65</u>
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	103,021.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	24,117.30
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(13,463.60)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	<u>113,674.70</u>
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>189,564.35</u>

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เงินฝากประจำ 6 เดือน (310001438741)	3,127,108.56
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>3,127,108.56</u>

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	(หน่วย:บาท)
วัสดุคงคลัง	551,040.00
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>551,040.00</u>

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	10,315.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,315.82

หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว	(หน่วย:บาท)
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,650,117.19
รวมเงินลงทุนระยะยาว	6,650,117.19

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(หน่วย:บาท)
ที่ดิน	226,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	37,464,879.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(11,463,217.32)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	26,001,661.68
ครุภัณฑ์	2,385,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(1,063,357.69)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	1,321,642.31
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	27,549,303.99

**ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โควิด -19 (Covid-19)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) 35,000.00 บาท

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(หน่วย:บาท)
ถนน	3,190,300.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน	(602,214.96)
ถนน (สุทธิ)	2,588,085.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,397,200.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(3,302,397.00)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	1,094,803.00
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	3,682,888.04

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เจ้าหนี้การค้า	283,373.77
เจ้าหนี้อื่น	39,071.00
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>322,444.77</u>
หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(หน่วย:บาท)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,388.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	145,661.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,733.40
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>165,782.94</u>
หมายเหตุ 16 รายได้รับล่วงหน้า	(หน่วย:บาท)
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	1,040.00
รวมรายได้รับล่วงหน้า	<u>1,040.00</u>
หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	4,693.16
เงินประกันสัญญา	219,800.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>224,493.16</u>

๒

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 18 เงินกู้ระยะยาว	
เงินกู้สถาบันการเงิน	-
เงินกู้เงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,730,111.18
เงินกู้กองทุน	-
รวมเงินกู้ระยะยาว	10,730,111.18
ทั้งนี้ ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
รวมเงินกู้ระยะยาว (สุทธิ)	<u>10,730,111.18</u>

เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเป็นดังนี้

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	5 - 10 ปี	เกิน 10 ปี	รวม
(ก) ตัวเงินคงคลัง	-	-	-	-	-
(ข) ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-
(ค) เงินกู้สถาบันการเงิน (เงินกู้ กสท.)	3,443,689.70	-	-	3,443,689.70	3,443,689.70
	-	-	-	<u>3,443,689.70</u>	<u>3,443,689.70</u>

กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญาเลขที่ 1161/168/2555 เมื่อวันที่ เดือน 15 พ.ศ. สิงหาคม 2555 จำนวน 19,986,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เงินกู้คงค้าง 10,730,111.18 บาท

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 19 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

	(หน่วย:บาท)
เงินประกันสัญญา	313,720.00
เงินประกันสัญญาอื่น	352,100.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>665,820.00</u>

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	404,108.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>404,108.33</u>

หมายเหตุ 21 ภาระผูกพัน

	(หน่วย:บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	
- ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	3,418,000.00
- อุปกรณ์ และอื่นๆ	802,000.00
รวม	<u>4,220,000.00</u>

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 22 รายได้จัดเก็บเอง

	ปี 2564
รายได้ภาษี	536,407.72
รายได้อากร	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	370,678.80
รายได้ค่าปรับ	8,800.00
รายได้ใบอนุญาต	14,875.00
รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	170,771.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
รายได้อื่น	248,555.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,350,117.64

หมายเหตุ 23 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีรถยนต์	496,906.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	14,967,769.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,227,291.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	118,108.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	3,703,017.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	56,126.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	77,884.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	402,936.00
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	22,050,039.78

๗

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 24 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	(หน่วย:บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,011,208.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	120,552.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	300,660.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	21,432,420.88

หมายเหตุ 25 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(หน่วย:บาท)
รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำดื่มและประปาหมู่บ้าน	
รายได้จากการดำเนินงาน	2,260,399.00
รายได้อื่น	69,334.59
รวมรายได้ของโรงผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำดื่มและประปาหมู่บ้าน	2,329,733.59
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	1,975.50
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,975.50
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,331,709.09

๗

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(หน่วย:บาท)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,059,033.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,065,542.00
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00
ค่าจ้าง	880,180.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,005,105.00
เงินค่าครองชีพ	424,629.00
ค่ารักษาพยาบาล	5,275.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,163.50
เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00
เงินวิทยฐานะ	80,600.00
เงินสมทบ กบท.	876,165.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,080.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,464.76
ค่าเช่าบ้าน	547,312.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,390,749.26

หมายเหตุ 27 ค่าตอบแทน	(หน่วย:บาท)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	341,877.00
ค่าตอบแทนอื่น	8,760.00
รวมค่าตอบแทน	350,637.00

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 28 ค่าใช้สอย	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	120,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	104,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,562,656.96
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	292,944.50
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,303,656.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	36,404.00
ค่าเช่า	129,000.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	220,330.00
ค่าประชาสัมพันธ์	219,972.00
ค่าใช้สอยอื่น	223,255.75
รวมค่าใช้สอย	5,213,579.21

หมายเหตุ 29 ค่าวัสดุ	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	1,739,511.39
ค่าวัสดุใช้ไป	1,610,479.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	9,000.00
รวมค่าวัสดุ	3,358,990.89

***ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โควิด -19 (Covid-19)

1. ค่าวัสดุใช้ไป 49,515.00 บาท (ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19)
2. ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ 9,000.00 บาท (เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,500 บาท)

๕

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า	484,979.35
ค่าโทรศัพท์	3,732.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,393.00
ค่าบริการไปรษณีย์	28,710.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	<u>570,814.51</u>

หมายเหตุ 31 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย:บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,608,718.39
ครุภัณฑ์	392,001.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	940,607.69
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>2,941,327.42</u>

**ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โควิด -19 (Covid-19)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) 35,000.00 บาท

๗

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	1,976,077.86
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	123,469.03
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	8,251,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	621,726.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	105,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	39,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	50,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	11,167,573.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	40,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	40,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,207,573.03

**ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โควิด -19 (Covid-19) (ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 123,469.03 บาท)

1. ค่าน้ำประปา ศูนย์พักคอย จำนวน 347.00 บาท
2. ค่าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังศูนย์พักคอย จำนวน 12,960.00 บาท
3. ค่าเช่าสถานที่ให้กักตัว จำนวน 21,000 บาท
4. ค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พักคอย จำนวน 10,252.03 บาท
5. ค่าจ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อขุดวางท่อบำบัดน้ำเสีย ศูนย์พักคอย จำนวน 5,000.00 บาท
6. ค่าป้ายไวรัลโครงการจัดศูนย์พักคอย จำนวน 600 บาท
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดตั้ง ศูนย์พักคอย จำนวน 37,870 บาท
8. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 5,500 บาท
9. ค่าจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จำนวน 29,940 บาท

เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย:บาท)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	13,463.60
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	22,367.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	265,558.39
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>301,388.99</u>

หมายเหตุ 34 ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย:บาท)
ดอกเบี้ยจ่าย (เงินกู้ กสท.)	268,252.78
รวมต้นทุนทางการเงิน	<u>268,252.78</u>

๒๕

